

ปฏิทินและขั้นตอน
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่	การดำเนินการ
๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐ น.	<p>(๑) สศช. ร่วมกับ มท. จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งเชิญจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังชี้แจง</p> <p>(๒) หน่วยงานร่วมสนับสนุนการชี้แจงจากส่วนกลางประกอบด้วย สศช. มท. สงป. สบน. และกรมบัญชีกลาง</p> <p>(๓) จังหวัดเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง</p>
๕ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔	<p style="text-align: center;">การเสนอโครงการและตรวจสอบคัดกรองโครงการในระดับพื้นที่</p> <p>(๑) จังหวัดในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดประสานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อรับมอบนโยบายและกรอบการดำเนินงาน</p> <p>(๒) หน่วยงานที่เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะต้องประสานหน่วยงานของรัฐในจังหวัดที่มีการกิจสอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่กำหนด โดย</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒.๑) กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณกำหนดให้สำนักงานจังหวัดรวบรวมตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็น</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒.๒) กรณีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็น</p> <p style="padding-left: 20px;">ทั้งนี้ การเสนอโครงการให้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>(๓) จังหวัดโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและคัดกรองโครงการตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Check List) ของสำนักงบประมาณ และส่งให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจังหวัดสามารถจัดส่งโครงการไปให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องได้หลายครั้ง โดยประสานการปฏิบัติกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)</p>

วันที่	การดำเนินการ
	<p>(๔) เมื่อกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงานงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งกลับคืนให้จังหวัด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด รวบรวมและสรุปข้อเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว โดยต้องไม่เกินกรอบวงเงินของจังหวัดที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดพิจารณาถ่วงดุลโครงการต่อไป</p>
<p>๑ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔</p>	<p>(๑) การเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) สำนักงานงบประมาณ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาถ่วงดุลและเสนอต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวความคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>(๑.๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จัดประชุมพิจารณาถ่วงดุลและให้ความเห็นโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และนำเสนอผลการประชุมฯ เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวความคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>(๑.๒) จังหวัดแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการนำข้อมูลโครงการเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ภายใน ๗ วัน</p> <p>(๒) จังหวัดจัดส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทย : ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>จังหวัดจัดส่งโครงการที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวความคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้</p> <p>(๒.๑) หนังสือนำเสนอฉบับจริง</p> <p>(๒.๒) สำเนาบันทึกรายงานความเห็นชอบของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวความคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด</p> <p>(๒.๓) ตารางสรุปข้อมูลโครงการ</p> <p>(๒.๔) แบบฟอร์ม ๑ - ๒</p> <p>(๒.๕) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.</p> <p>(๒.๖) แบบสรุปรายการ (ปร.๔ - ปร.๕)</p> <p>(๒.๗) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ ๑ โครงการ ๑ Folder (๑ จังหวัด ๑ QR Code) โดยการจัดส่งให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(ก) โครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ จัดส่งข้อมูล จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget.moi2564@gmail.com</p> <p>(ข) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ จัดส่งข้อมูล จำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ econ64.dla@gmail.com</p>

วันที่	การดำเนินการ
๑๑ - ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	<p>(๑) กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ กำหนดให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรวบรวมตรวจสอบ</p> <p>(๒) กรณีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรวบรวมตรวจสอบ</p> <p>ทั้งนี้ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยประมวลผลรวมเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนำส่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ ก่อนเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป</p>
๒๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณากฤษฎีกาขอเสนอแผนงาน/โครงการ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ
๑ ก.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔	<p>(๑) กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ</p> <p>(๒) จังหวัดตรวจสอบข้อเสนอโครงการและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ตรงตามผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)</p> <p>(๓) จังหวัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการให้จังหวัดถือปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด</p>
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔	<p>(๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>(๒) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เป็นผู้ดำเนินการโครงการ จะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป็นงบปกติของหน่วยงาน ในระยะต่อไป โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้กับจังหวัดทุกเดือน</p>